

DTU Vô địch giải Bóng đá “WIMESH CUP lần II năm 2016”

Sau 1 tuần tranh tài sôi nổi, giải Bóng đá “WIMESH CUP lần 2 năm 2016” đã khép lại với trận cầu tranh Cup vô địch đầy kịch tính giữa Đại học Duy Tân và Đại học Đông Á vào chiều ngày 14/5/2016 tại Sân vận động Đại học Duy Tân - Cơ sở 3,5 hecta, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng. Khẳng định được tài năng và niềm đam mê sân cỏ, đội tuyển Đại học Duy Tân đã giành chiến thắng với tỉ số 5 - 4 và trở thành quán quân của mùa giải.



Cuộc tranh tài đầy kịch tính giữa Đại học Duy Tân (áo đỏ) và Đại học Đông Á

“WIMESH CUP” là giải Bóng đá Mini Nam truyền thống được tổ chức thường niên bởi Trung tâm Quản lý Ký túc xá sinh viên Tp. Đà Nẵng DMC - 579. Đây là dịp để các đơn vị trường học có sinh viên đang lưu trú tại Ký túc xá DMC - 579 tăng cường giao lưu, học hỏi và thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết hữu nghị. Mùa giải năm nay có sự tham gia của 11 đội tuyển đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn Tp. Đà Nẵng như: Đại học Duy Tân, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Đại học Kiến trúc, Đại học Đông Á,..



Đội tuyển Đại học Duy Tân vô địch giải Bóng đá “WIMESH CUP lần II năm 2016”

Sau khi ghi được 23 bàn thắng và 13 điểm tại vòng Bảng, đội tuyển Đại học Duy Tân đã giành ngôi vị nhất Bảng B để tiến thẳng vào những vòng trong. Trước đó, Đại học Duy Tân đã có cuộc đối đầu “nảy lửa” với Đại học Kiến trúc tại vòng Bán kết. Chiến thắng áp đảo 3 - 1 trước Đại học Kiến trúc chính là động lực để các chàng trai của Đại học Duy Tân càng thêm quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn nữa khi bước vào trận Chung kết.

Với những đường chuyền đẹp mắt, những pha đánh đầu “đẳng cấp” cùng những cú sút bóng “kinh điển”, các cầu thủ Đại học Duy Tân và Đại học Đông Á đã cống hiến cho khán giả một trận cầu tranh Cup Vô địch đầy hấp dẫn. Kết thúc 2 hiệp thi đấu, tỉ số của trận đấu là 2 - 2 và hai đội tuyển tiếp tục bước vào loạt đá Penalty để phân định tỉ số. Bên lề sân cỏ, khán giả hồi hộp dõi theo từng cú sút của các cầu thủ và rồi vỡ òa hạnh phúc khi đội tuyển Đại học Duy Tân đã giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc 5 - 4.

Trở thành quán quân của mùa giải “WIMESH CUP lần 2 năm 2016”, sinh viên Đại học Duy Tân đã một lần nữa khẳng định được tài năng và bản lĩnh của mình không chỉ trên những “đấu trường” trí tuệ mà còn trên những sân chơi Thể dục Thể thao.

(Truyền Thông)